



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: อังคาร 25 มีนาคม 2568

ปีที่: - ฉบับที่: 27557

หน้า: 12(ซ้าย)

Col.Inch: 10.88 Ad Value: 19,584

PRValue (x3): 58,752

คลิป: ๗๗

คอลัมน์: เกษตรวันนี้



เกษตรวันนี้.....● การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประกาศให้ชาวสวนยางพาราที่มีเอกสารสิทธิ สามารถขอรับทุนสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปลูกแทนไร่ละ 16,000 บาท (มีจำนวนจำกัด) เงื่อนไขสวนยางที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นเจ้าของสวนยาง มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ แต่ละไร่ปลูกไม่น้อยกว่า 10 ต้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าไร่ละ 25 ต้น ต้นยางมีอายุกว่า 25 ปีขึ้นไป หรือทรุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลน้อยตามหลักเกณฑ์ที่ กยท. กำหนด ไม่เป็นที่ดินหวงห้ามของทางราชการ หรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการ ชาวสวนยางที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่การยางแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ตั้งสวนหรือใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่-31 มีนาคม 2568.....●

นายกะหล่ำปลี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 958

Section: การเงิน-ลงทุน/InnoCreative

วันที่: พุธ 26 มีนาคม 2568

ปีที่: 38

ฉบับที่: 12866

หน้า: 21(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 13.29 Ad Value: 12,731.82

PRValue (x3): 38,195.46

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: หุ่นยนต์กรีดยาง



หุ่นยนต์กรีดยาง : สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนจีน พัฒนาหุ่นยนต์กรีดยางเคลื่อนที่อัตโนมัติ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานกรีดยางพารา เตรียมทดลองใช้ที่สวนยางพารา มณฑลไห่หนาน ระหว่างฤดูกรีดยางในเดือนเมษายน

จังหวัดตรัง แลงข่าวจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ 2568 “เชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย”



วันนี้ (25 มี.ค.68) ที่อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี อำเภอมือง จังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานงานแถลงข่าววันยางพาราแห่งชาติ ปี 2568 “เชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย” โดยมีนายนิวัฒน์ แสงวิสุทธิ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายฉัตรชัย ธนาวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย นายเจษฎา จิตรหลิ่ง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ร่วมการแถลงข่าว

งานวันยางพาราแห่งชาติปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 เมษายน 2568 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง เพื่อรำลึกถึงพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ผู้มีบทบาทสำคัญในการนำต้นยางพาราต้นแรกมาปลูกในไทย จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ กิจกรรมไฮไลต์ในงานภายในงานพบกับ นิทรรศการ “ตามรอยพระยารัษฎาฯ สืบสานความเป็นมาสู่การพัฒนายางพาราไทย” โดยการยางแห่งประเทศไทย รวมถึงบูธ

แสดงผลงานจากหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และภาคเอกชนกว่า 80
บูธ

พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย อาทิ Rubber Running เดิน-
วิ่งการกุศล 2568 กับ กยท.ตรัง
การแข่งขันนกกรงหัวจุก ชิงแชมป์ระดับภาค การแข่งขันกรีดยาง คี๊กชิง
แชมป์ภาคใต้ตอนกลาง การประกวดหนูน้อยชาวสวนยาง ได้ว่าที่
มัธยมศึกษา "ย้อนรอยไต้คารม" การแข่งขันวงดนตรีเยาวชน เวทีเสวนา
"EUDR – Carbon Credit กับทิศทางยางพาราไทย" คอนเสิร์ตจากศิลปิน
ชื่อดัง อาทิ บ่าววี อาร์สยาม, รำวงเพชรโสภา และการแสดงจากนักเรียน
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

นอกจากนี้ ยังมีพิธีบวงสรวงพระยารัษฎาฯ ณ อนุสาวรีย์พระยา
รัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ในวันที่ 10 เมษายน 2568 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงิน
50,000 บาท

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงาน "วันยางพาราแห่งชาติ
2568" ระหว่างวันที่ 6 - 10 เมษายนนี้ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์
ตรัง เพื่อร่วมสืบสานอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืน

รูปภาพ



ทัดดาว ยืนลั้ง

สวท.ตรัง

25 มี.ค. 68 ผู้เข้าชม 20

แชร์ข่าว

138,855

0

8,865,022

(https://www.dailynews.co.th)

ข่าว(/news/) > ท้องถิ่น (https://www.dailynews.co.th/news/news_group/local/)

25 มี.ค. 2568 • 22:13 น.

กยท.การันตีแนวโน้มปีนี้ยังสดใส บริหารจัดการยางตามกลไกตลาด



สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) คาดการณ์ว่าการผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกปี 2568 จะเพิ่มขึ้น 0.3% หรือเป็นประมาณ 14.9 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ยางธรรมชาติคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น 1.8% เป็น 15.6 ล้านตัน



(https://social-

pl

url

Fnews%2F



ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) กล่าวว่า สถานการณ์ราคายางในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับปี 2567 ที่ผ่านมา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (FOB กรุงเทพฯ) ในปี 2567 เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 83.87 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนในไตรมาสแรกของปีนี้ คาดว่าราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (FOB กรุงเทพฯ) จะมีราคาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



Powered by GliaStudio

“ราคายางตั้งแต่ผมเข้ามาบริหารเป็นประธานบอร์ด กยท. จนถึงปัจจุบันมีเสถียรภาพมากขึ้น มีการปรับตัวขึ้นบ้างลงบ้างเป็นไปตามกลไกการตลาด แต่ราคายางไม่เคยต่ำกว่าราคาก่อนที่ผมจะเข้ามาบริหาร คือ ราคาก่อนด้วย ไม่เคยต่ำกว่า 18 บาทต่อกิโลกรัม ราคายางแผ่นรมควันชั้น3 ไม่เคยต่ำกว่า 49 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ยางมากขึ้น โดย กยท.จะบริหารจัดการยางในภาพรวม ใช้กลไกการตลาดในควบคุมราคายาง ที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ ในปี 2567 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตยางทั้งหมด 4.7 ล้านตัน สามารถสร้างมูลค่ายางจากราคาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมได้กว่า 100,000 ล้านบาท โดยที่ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินเลย“ ดร.เพ็ญกล่าว

ก่อนหน้านี้ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนการสร้างเสถียรภาพให้ราคายาง จะต้องนำงบประมาณแผ่นดินมาดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการแทรกแซงราคายาง โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นต้น แต่นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยนี้จะไม่นำงบประมาณแผ่นดินมาใช้ จะใช้กลไกตลาดในการควบคุมราคา ดังนั้น หากเป็นไปตาม ANRPCคาดการณ์สถานการณ์ยางว่า ปีนี้ความต้องการใช้ยางมากกว่าปริมาณการผลิตยางแล้ว หากเป็นไปตามกลไกทางการตลาดจึงเป็นไปได้เลยที่ยางจะมีราคาลดลง



ขณะนี้ กยท.มี ศักยภาพในการบริหารจัดการยางให้เป็นไปตามกลไกตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเช่นในปีที่ผ่านมา ได้มีการประกาศสงครามกับยางเถื่อน ปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ทำให้ยางเถื่อนลดลง สามารถควบคุมปริมาณยางในประเทศได้อย่างน่าพอใจ รวมทั้งยังได้ดำเนินการยกระดับสร้างเครือข่ายตลาดประมูลท้องถิ่นของ กยท. กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ด้วยการนำระบบการซื้อขายประมูลยางพารารูปแบบ Digital Platform “Thai Rubber Trade” (TRT) มาใช้ในการประมูลซื้อขาย พร้อมนำเทคโนโลยี Block Chain เข้ามาใช้รองรับการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลแหล่งที่มาของผลผลิตยางพารา

นอกจากนี้ กยท. ยังได้ดำเนินโครงการชะลอการขายยา เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง ลดความผันผวนด้านราคา ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในระหว่างรอการขายผลผลิต ให้สามารถขายผลผลิตยางของ ตัวเองในช่วงที่ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและพอใจ ไม่จำเป็นต้องรีบจำหน่ายผลผลิต เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ ยก ระดับรายได้และคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน

“ถ้าใครมาปิดเบื่อนตลาด เช่น เอายางเถื่อนเข้ามาเพื่อทุบราคา หรือบริษัทบางบริษัทประกาศลดราคา ยางลงอย่างไม่มีเหตุผล กยท. จะเข้าไปตรวจสอบทันที จะมาเอาเปรียบเกษตรกรไม่ได้อีกแล้ว เราพร้อมรบกับทุกคนที่ทำไม่ถูกต้อง โดยใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ยาง การขึ้นลงของราคายางถ้าเป็นไปตามกลไกการตลาดที่จริงก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าจะมาทุบราคา เรา จะดำเนินโต้กลับทันที“ ประธานบอร์ด กยท.กล่าวยืนยัน



ADVERTISEMENT



นอกจากนี้ กยท.ยังใช้ราคาซื้อขายจริง (Spot Price) ในการอ้างอิงราคาซื้อขายยางมากขึ้น โดย กยท.ได้มีการสร้างมาตรฐานราคาอ้างอิงยางพาราของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นราคาที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งขณะนี้ผู้ค้ารายใหญ่ที่เคยใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในประเทศสิงคโปร์ (SICOM) ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในประเทศญี่ปุ่น (TOCOM) และตลาดซื้อขายยางเชี่ยงไฮ้ประเทศจีน (SHFE) เริ่มหันมาใช้ราคาอ้างอิงของไทยในการซื้อขายยางแล้ว ซึ่ง กยท.จะสร้างคนกลุ่มใหม่ๆ ให้สนใจและใช้ราคาอ้างอิง ของ กยท.ดังกล่าวในการซื้อขายยาง เพราะเป็นราคาที่สอดคล้องกับราคาซื้อขายจริงของตลาดยางทั้งในตลาดกลางยางพาราของ กยท. ทั้ง 8 แห่ง และตลาดประมูลยางพาราท้องถิ่นในเครือข่ายของกยท. กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ

ส่วนการประกาศบังคับใช้กฎระเบียบ EU Deforestation-free Products Regulation (EUDR) ของสหภาพยุโรป(EU)ที่เลื่อนการบังคับจากปี2567 มาเป็นปลายปีนี้ นั้น ยังจะเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ราคายางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นเพียง 1 ใน 2 ประเทศผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลกที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EUDR คือ สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของยางได้ และจะต้องเป็นยางที่มาจากสวนยางที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิการครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่อนุรักษ์ รวมทั้งจะต้องการจัดการสวนยางพาราที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ส่วนอีกประเทศสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้คือ ไอวอรีโคสต์ ซึ่งเป็นประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก แต่ปริมาณก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด EU

ที่ผ่านมา กยท.ได้จัดทำ “โครงการReady for EUDR in Thailand : RAOT พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล” ขึ้นมา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการระบบยางอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการประเมินและจัดหมวดหมู่อย่างละเอียดตามมาตรฐาน EUDR นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการออกโฉนดต้นยาง ให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของต้นยาง ซึ่งจะทำให้ต้นยางทั่วประเทศมีเอกสารสิทธิ์ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง สามารถต่อยอดทำให้ยางของไทย ทั้ง 22 ล้านไร่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ EUDR ได้ 100% เพราะโฉนดต้นยางทุกต้นสามารถสอบย้อนกลับได้ และยังเป็นหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานรัฐยืนยันว่า เป็นสวนยางที่ปลูกบนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม

ทั้งนี้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ EUDR จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นราคายางที่เป็นไปตามกฎระเบียบ EUDR จะมีราคาสูงกว่าอย่างทั่วไป และเมื่อราคายางEUDR มีราคาสูงขึ้น ก็จะผลักดันให้ราคายางทั่วไปสูงตามขึ้นไปด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกร

การจัดทำสวนยางให้ผ่านกฎระเบียบ EUDR นั้นไม่ใช่ทำกันง่ายๆ ระยะเวลา 1 ปีที่ EU เลื่อนการบังคับนั้น ประเทศผู้ส่งออกยางที่เป็นคู่แข่งของไทยยังไม่สามารถทำได้ ยางของไทยจึงมีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ส่วน EU จะเลื่อนการบังคับออกไปอีกหรือไม่ ก็ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลื่อนบังคับหรือไม่ก็ตาม ประเทศไทยก็จะดำเนินมาตรการตรวจสอบย้อนกลับอยู่แล้ว เพราะมาตรการนี้จะส่งผลดีต่อการบริการจัดการยางของไทย สามารถตรวจสอบได้ว่า ยางมาจากสวนไหน มีการจัดการสวนอย่างไร ป้องกันการเอาอย่างจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์

Khaosod



ตรวจห่วย



ดูดวง



Online



ข่าวด่วน

เด่นออนไลน์

บันเทิง

ห่วย

ดวง

กีฬา

คลิปฮอต

หน้าหลัก > ข่าวอัปเดต > บริหารจัดการยางตามกลไกตลาด กยท.การันตีแนวโน้ม

บริหารจัดการยางตามกลไกตลาด กยท.การันตีแนวโน้มปีนี้ยังสดใส

ข่าวอัปเดต





25 มี.ค. 2568 - 22:16 น.

สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ คาดการณ์ว่าการผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกปี 2568 จะเพิ่มขึ้น 0.3% หรือเป็นประมาณ 14.9 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ยางธรรมชาติคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น 1.8% เป็น 15.6 ล้านตัน

ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่อันดับ 2 ของโลก ประสบปัญหาผลผลิตยางพาราลดลง เป็นผลมาจากเกษตรกรหันไปปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งให้ผลกำไรมากกว่า ANRPC คาดว่าผลผลิตยางพาราของอินโดนีเซียในปี 2568 จะลดลง 9.8% จากปีก่อนหน้าเหลือ 2.04 ล้านตัน เช่นเดียวกับประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 3 ผลผลิตจะลดลง 1.3% เหลือ 1.28 ล้านตัน ตรงข้ามกับประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก คาดการณ์ว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 1.2% ในปีนี้ เช่นเดียวกับ ประเทศไอวอรีโคสต์ ผู้ผลิตยางรายใหญ่จากทวีปแอฟริกา จะมีผลผลิตยางเพิ่มขึ้น

แต่ผลผลิตโดยรวมทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นนั้นยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ยาง เนื่องจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศจีนและอินเดีย ANRPC คาดว่าในปีนี้ ความต้องการยางธรรมชาติจากทั้ง 2 ประเทศดังกล่าว จะเพิ่มขึ้น 2.5% และ 3.4% ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความต้องการจาก 2 ประเทศนี้ จะส่งผลกระทบต่อตลาดโลก เพราะจะทำให้เกิดความต้องการใช้ยางพารามากขึ้น และส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น



ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) กล่าวว่า สถานการณ์ราคายางในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับปี 2567 ที่ผ่านมา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (FOB กรุงเทพฯ) ในปี 2567 เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 83.87 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนในไตรมาสแรกของปีนี้ คาดว่าราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (FOB กรุงเทพฯ) จะมีราคาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

“ราคายางตั้งแต่ผมเข้ามาบริหารเป็นประธานบอร์ด กยท. จนถึงปัจจุบันมีเสถียรภาพมากขึ้น มีการปรับตัวขึ้นบ้างลงบ้างเป็นไปตามกลไกการตลาด แต่ราคายางไม่เคยต่ำกว่าราคาก่อนที่ผมจะเข้ามาบริหาร คือ ราคาก่อนถ้าย ไม่เคยต่ำกว่า 18 บาทต่อกิโลกรัม ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ไม่เคยต่ำกว่า 49 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ยางมากขึ้น โดย กยท. จะบริหารจัดการยางในภาพรวม ใช้กลไกการตลาดในควบคุมราคายาง ที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ ในปี 2567 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตยางทั้งหมด 4.7 ล้านตัน สามารถสร้างมูลค่ายางจากราคาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมได้กว่า 100,000 ล้านบาท โดยที่ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินเลย” ดร.เพิกกล่าว

ก่อนหน้านี้ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนการสร้างเสถียรภาพให้ราคายาง จะต้องนำงบประมาณแผ่นดินมาดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการแทรกแซงราคายาง โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นต้น แต่นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยนี้จะไม่นำงบประมาณแผ่นดินมาใช้ จะใช้กลไกตลาดในการควบคุมราคา ดังนั้น หากเป็นไปตาม ANRPC คาดการณ์สถานการณ์อย่างว่า ปีนี้ความต้องการใช้ยางมากกว่าปริมาณการผลิตยางแล้ว หากเป็นไปตามกลไกทางการตลาดจึงเป็นไปได้เลยที่ยางจะมีราคาลดลง

ขณะนี้ กยท.มี ศักยภาพในการบริหารจัดการยางให้เป็นไปตามกลไกตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเช่นในปีที่ผ่านมา ได้มีการประกาศสงครามกับยางเถื่อน ปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้ยางเถื่อนลดลง สามารถควบคุมปริมาณยางในประเทศได้อย่างน่าพอใจ รวมทั้งยังได้ดำเนินการยกระดับสร้างเครือข่ายตลาดประมูลท้องถิ่นของ กยท. กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ด้วยการนำระบบการซื้อขายประมูลยางพารา รูปแบบ Digital Platform “Thai Rubber Trade” (TRT) มาใช้ในการประมูลซื้อขาย พร้อมนำเทคโนโลยี Block Chain เข้ามาใช้รองรับการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลแหล่งที่มาของผลผลิตยางพารา

นอกจากนี้ กยท. ยังได้ดำเนินโครงการชะลอการขายยา เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง ลดความผันผวนด้านราคา ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในระหว่างรอการขายผลผลิต ให้สามารถขายผลผลิตยาง

ของ ตัวเองในช่วงที่ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและพอใจ ไม่จำเป็นต้องรีบจำหน่ายผลผลิต เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน

“ถ้าใครมาปิดเบื่อนตลาด เช่น เอายางเถื่อนเข้ามาเพื่อทุบราคา หรือ บริษัทบางบริษัทประกาศลดราคายางลงอย่างไม่มีเหตุผล กยท. จะเข้าไปตรวจสอบทันที จะมาเอาเปรียบเกษตรกรไม่ได้อีกแล้ว เราพร้อมรบกับทุกคนที่ทำไม่ถูกต้อง โดยใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง การขึ้นลงของราคายางถ้าเป็นไปตามกลไกการตลาดที่จริงก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าจะมาทุบราคา เราจะดำเนินโต้กลับทันที” ประธานบอร์ด กยท.กล่าวยืนยัน

นอกจากนี้ กยท.ยังใช้ราคาซื้อขายจริง (Spot Price) ในการอ้างอิงราคาซื้อขายยางมากขึ้น โดย กยท.ได้มีการสร้างมาตรฐานราคาอ้างอิงยางพาราของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นราคาที่มีมาตรฐานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งขณะนี้ผู้ค้ารายใหญ่ที่เคยใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในประเทศสิงคโปร์ (SICOM) ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในประเทศญี่ปุ่น (TOCOM) และตลาดซื้อขายยางเชิงไฮ้ประเทศจีน(SHFE) เริ่มหันมาใช้ราคาอ้างอิงของไทยในการซื้อขายยางแล้ว ซึ่ง กยท.จะสร้างคนกลุ่มใหม่ๆ ให้สนใจและใช้ราคาอ้างอิง ของ กยท.ดังกล่าวในการซื้อขายยาง เพราะเป็นราคาที่สอดคล้องกับราคาซื้อขายจริงของตลาดยางทั้งในตลาดกลางยางพาราของ กยท. ทั้ง 8 แห่ง และตลาดประมูลยางพาราท้องถิ่นในเครือข่ายของ กยท. กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ

ส่วนการประกาศบังคับใช้กฎระเบียบ EU Deforestation-free Products Regulation (EUDR) ของสหภาพยุโรป(EU)ที่เลื่อนการบังคับจากปี2567 มาเป็นปลายปีนี้ นั้น ยังจะเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ราคายางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นเพียง 1 ใน 2 ประเทศผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลกที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EUDR คือ สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของยางได้ และจะต้องเป็นยางที่มาจากสวนยางที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิ์การครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่อยู่ใน

พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่อนุรักษ์ รวมทั้งจะต้องการจัดการสวนยางพาราที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม

ส่วนอีกประเทศสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้คือ ไอออร์โคสต์ ซึ่งเป็นประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก แต่ปริมาณก็ยังไม่เพียงพอกับความ ต้องการของตลาด EU

ที่ผ่านมา กยท.ได้จัดทำ “โครงการReady for EUDR in Thailand : RAOT พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล” ขึ้นมา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการระบบอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการประเมินและจัดหมวดหมู่อย่างละเอียดตามมาตรฐาน EUDR นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการออกโฉนดต้นยาง ให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของต้นยาง ซึ่งจะทำให้ต้นยางทั่วประเทศมีเอกสารสิทธิ์ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง สามารถต่อยอดทำให้ยางของไทย ทั้ง 22 ล้านไร่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ EUDR ได้ 100% เพราะโฉนดต้นยางทุกต้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และยังเป็นหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานรัฐยืนยันว่า เป็นสวนยางที่ปลูกบนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง ปลอดภัยจากการตัดไม้ทำลายป่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม

ทั้งนี้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ EUDR จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นราคายางที่เป็นไปตามกฎระเบียบ EUDR จะมีราคาสูงกว่าอย่างทั่วไป และเมื่อราคาของ EUDR มีราคาสูงขึ้น ก็จะผลักดันให้ราคา ยางทั่วไปสูงตามขึ้นไปด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกร

การจัดทำสวนยางให้ผ่านกฎระเบียบ EUDR นั้นไม่ใช่ทำกันง่ายๆ ระยะเวลา 1 ปีที่ EU เลื่อนการบังคับนั้น ประเทศผู้ส่งออกยางที่เป็นคู่แข่งของไทยยังไม่สามารถทำได้ ยางของไทยจึงมีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ส่วน EU จะเลื่อนการบังคับออกไปอีกหรือไม่ ก็ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลื่อนบังคับหรือไม่ก็ตาม ประเทศไทยก็จะดำเนินมาตรการตรวจสอบย้อนกลับอยู่แล้ว เพราะมาตรการนี้จะส่งผลดีต่อการบริการจัดการยางของไทย สามารถตรวจสอบได้ว่า ยางมาจากสวนไหน มีการจัดการสวนอย่างไร ป้องกันการเอายางจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์

ยางไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ EUDR ทั้งหมดหรือไม่ ?
 ดร.เพิก กล่าวว่า อาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดนั้น เพราะมีตลาดที่ยังไม่
 ต้องการใบรับรองการตรวจย้อน แต่ใน อนาคตแนวโน้มที่ทุกประเทศจะ
 นำกฎระเบียบเช่นเดียวกับ EUDR มาบังคับให้แน่นอน เพราะทั่วโลกเริ่ม
 ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป
 จากยาง เช่น ยางล้อรถยนต์ ถุงมือยาง เป็นต้น หากจะต้องส่งไปขายใน
 ตลาด EU จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
 ตามกฎระเบียบ EUDR เช่นเดียวกัน ดังนั้นประเทศคู่ค้าของไทยที่ซื้อ
 ยางไปแปรรูปจำเป็นต้องซื้อยางพาราที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
 ได้ ถึงจะสามารถส่งผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไปขายใน EU ได้ ยิ่งจะทำให้ยางไทย
 เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น สำหรับตลาดส่งออกยางหลักทางไทย
 ในปัจจุบันคือ ตลาดประเทศจีน มีมูลค่าประมาณปีละมากกว่า 50,000
 ล้านบาท ส่วนตลาด EU มีมูลค่าการส่งออกประมาณปีละกว่า 14,000
 ล้านบาท

จากการวิเคราะห์ของ ANRPCผนวกกับการบริหารจัดการยางของ กยท.
 และการบังคับให้กฎระเบียบ EUDR น่าจะยืนยันได้ว่า ภาพรวมของ
 สถานการณ์ยางในปี 2568 สดใสแน่นอน

recommended by mgid ▶



FLEXVITS

อาการปวดเข่าและข้อจะ
 หายไปหากคุณทำสิ่งนี้ทุก
 เช้า!

มีวิธีแก้ง่ายๆ แค่คุณทำนี่ทุกวัน >

ข่าวแนะนำ

ผีหลอกกลางวันแสบๆ เด็กเล่นซ่อนแอบ ใกล้บ้านผัวฆ่าฝังดินเมีย
 ก่อนหายตัวลึกลับ เชื่อผีบังตา

โพลต์แรก ปูย Lกธ. หลัง ลำไย ไลฟ์ตอบแฟนคลับ แยกระหว่าง
 คนดีกับคนที่ถูกใจ

แจ๊คสัน หวัง ตอบชัด! เผยสถานะหัวใจกลางไลฟ์สตรีมของ
 IShowSpeed

บริหารจัดการยางตามกลไกตลาด กยท.การ์นต์แนวใหม่ปีนี้ยังสดใส



Manager Online

เผยแพร่ 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา • MGR Online

ติดตาม

การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ความเคลื่อนไหวราคาขางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

บริหารจัดการยางตามกลไกตลาด

กยท.การ์นต์

แนวใหม่ปีนี้ยังสดใส

ดร.เท็ก เลิศวิงพong
ประธานบอร์ด กยท.

ประเภทยาง	ยางแผ่นดิบ	ยางแผ่นรมควัน (ณ โรงงาน)	ยางแท่งดิบ	ยางแท่งรมควัน ชั้น 1
มกราคม 2568	67.16	66.28	73.54	73.59
กุมภาพันธ์ 2568	67.17	66.28	73.58	72.52
มีนาคม 2568	66.18	68.25	67.98	71.86
ค่าเฉลี่ย	67.08	67.27	69.33	72.02

8203:สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing



เป็นประมาณ 14.9 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ยางธรรมชาติคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น 1.8% เป็น 15.6 ล้านตัน

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง

8203;ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่อันดับ 2 ของโลก ประสบปัญหา ผลผลิตยางพาราลดลง เป็นผลมาจากเกษตรกรหันไปปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งให้ผลกำไรมากกว่า ANRPC คาดว่าผลผลิตยางพาราของอินโดนีเซียในปี 2568 จะลดลง 9.8% จากปีก่อนหน้า เหลือ 2.04 ล้านตัน เช่นเดียวกับประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 3 ผลผลิตจะลดลง 1.3% เหลือ 1.28 ล้านตัน ตรงข้ามกับประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก คาดการณ์ว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 1.2% ในปีนี้ เช่นเดียวกับ ประเทศไอวอรีโคสต์ ผู้ผลิตยางรายใหญ่จากทวีปแอฟริกา จะมีผลผลิตยางเพิ่มขึ้น

8203;แต่ผลผลิตโดยรวมทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นนั้นยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ยาง เนื่องจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศจีนและอินเดีย ANRPC คาดว่าในปีนี้ ความต้องการยางธรรมชาติจากทั้ง 2 ประเทศดังกล่าว จะเพิ่มขึ้น 2.5% และ 3.4% ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความต้องการจาก 2 ประเทศนี้ จะส่งผลกระทบต่อตลาดโลก เพราะจะทำให้เกิดความ ต้องการใช้ยางพารามากขึ้น และส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น

8203;ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) กล่าวว่า สถานการณ์ราคายางในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับปี 2567 ที่ผ่านมา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (FOB กรุงเทพฯ) ในปี 2567 เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 83.87 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนในไตรมาสแรกของปีนี้ คาดว่าราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (FOB กรุงเทพฯ) จะมีราคาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

8203;"ราคายางตั้งแต่ผมเข้ามาบริหารเป็นประธานบอร์ด กยท. จนถึงปัจจุบันมีเสถียรภาพมากขึ้น มีการปรับตัวขึ้นบ้างลงบ้างเป็นไปตามกลไกการตลาด แต่ราคายางไม่เคยต่ำกว่าราคาก่อนที่ผมจะเข้ามาบริหาร คือ ราคาก่อนถั่วย ไม่เคยต่ำกว่า 18 บาทต่อกิโลกรัม ราคายางแผ่นรมควันชั้น3 ไม่เคยต่ำกว่า 49 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ยางมากขึ้น โดย กยท.จะบริหารจัดการยางในภาพรวม ใช้กลไกการตลาดในควบคุมราคายาง ที่ผ่าน มาประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ ในปี 2567 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตยางทั้งหมด 4.7 ล้าน ตัน สามารถสร้างมูลค่ายางจากราคาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมได้กว่า 100,000 ล้านบาท โดยที่ไม่ใช่ขบ ประมาณแผ่นดินเลย" ดร.เพิกกล่าว

8203;ก่อนหน้านี้ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนการสร้างเสถียรภาพให้ราคายาง จะต้องนำขบปริมาณแผ่นดินมาดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการแทรกแซงราคายาง โครงการ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นต้น แต่ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยนี้จะไม่นำขบปริมาณแผ่นดินมาใช้ จะใช้กลไก ตลาดในการควบคุมราคา ดังนั้น หากเป็นไปตาม ANRPCคาดการณ์สถานการณ์ยางว่า ปีนี้ความ ต้องการใช้อย่างมากกว่าปริมาณการผลิตยางแล้ว หากเป็นไปตามกลไกทางการตลาดจึงเป็นไปได้เลยที่ยางจะมีราคาลดลง

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง

8203;ขณะนี้ กยท.มี ศักยภาพในการบริหารจัดการยางให้เป็นไปตามกลไกตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเช่นในปีที่ผ่านมา ได้มีการประกาศสงครามกับยางเถื่อน ปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้ยางเถื่อนลดลง สามารถควบคุมปริมาณยางในประเทศได้อย่างน่าพอใจ รวมทั้งยังได้ดำเนินการยกระดับสร้างเครือข่ายตลาดประมูลท้องถิ่นของ กยท. กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ด้วยการนำระบบการซื้อขายประมูลยางพารารูปแบบ Digital Platform "Thai Rubber Trade" (TRT) มาใช้ในการประมูลซื้อขาย พร้อมนำเทคโนโลยี Block Chain เข้ามาใช้รองรับการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลแหล่งที่มาของผลผลิตยางพารา

8203;นอกจากนี้ กยท. ยังได้ดำเนินโครงการชะลอการขายยา เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง ลดความผันผวนด้านราคา ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในระหว่างรอการขายผลผลิต ให้สามารถขายผลผลิตยางของตัวเองในช่วงที่ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและพอใจ ไม่จำเป็นต้องรีบจำหน่ายผลผลิต เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน

8203;"ถ้าใครมาปิดเบื่อนตลาด เช่น เอายางเถื่อนเข้ามาเพื่อทุบราคา หรือบริษัทบางบริษัท ประกาศลดราคาอย่างลงอย่างไม่มีเหตุผล กยท. จะเข้าไปตรวจสอบทันที จะมาเอาเปรียบเกษตรกรไม่ได้อีกแล้ว เราพร้อมรบกับทุกคนที่ทำไม่ถูกต้อง โดยใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง การขึ้นลงของราคายางถ้าเป็นไปตามกลไกการตลาดที่จริงก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าจะมาทุบราคา เราจะดำเนินโต้กลับทันที" ประธานบอร์ด กยท.กล่าวยืนยัน

8203;นอกจากนี้ กยท.ยังใช้ราคาซื้อขายจริง (Spot Price) ในการอ้างอิงราคาซื้อขายยางมากขึ้น



ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในประเทศสิงคโปร์ (SICOM) ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในประเทศญี่ปุ่น (TOCOM) และตลาดซื้อขายยางเชิงไฮ้ประเทศจีน (SHFE) เริ่มหันมาใช้ราคาอ้างอิงของไทยในการซื้อขายยางแล้ว ซึ่ง กยท. จะสร้างคนกลุ่มใหม่ๆ ให้สนใจและใช้ราคาอ้างอิงของ กยท. ดังกล่าวในการซื้อขายยาง เพราะเป็นราคาที่สอดคล้องกับราคาซื้อขายจริงของตลาดยางทั้งในตลาดกลางยางพาราของ กยท. ทั้ง 8 แห่ง และตลาดประมูลยางพาราท้องถิ่นในเครือข่ายของ กยท. กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ

8203; ส่วนการประกาศบังคับใช้กฎระเบียบ EU Deforestation-free Products Regulation (EUDR) ของสหภาพยุโรป (EU) ที่เลื่อนการบังคับจากปี 2567 มาเป็นปลายปีนี้ นั้น ยังจะเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ราคายางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นเพียง 1 ใน 2 ประเทศผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลกที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EUDR คือ สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของยางได้ และจะต้องเป็นยางที่มาจากสวนยางที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิการครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่อนุรักษ์ รวมทั้งจะต้องการจัดการสวนยางพาราที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม

8203; ส่วนอีกประเทศที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้คือ ไวลอร์โคสต์ ซึ่งเป็นประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก แต่ปริมาณก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด EU

8203; ที่ผ่านมา กยท. ได้จัดทำ "โครงการ Ready for EUDR in Thailand : RAOT พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล" ขึ้นมา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการระบบยางอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการประเมินและจัดหมวดหมู่อย่างละเอียดตามมาตรฐาน EUDR นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการออกโฉนดต้นยาง ให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของต้นยาง ซึ่งจะทำให้ต้นยางทั่วประเทศมีเอกสารสิทธิ์ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง สามารถต่อยอดทำให้ยางของไทย ทั้ง 22 ล้านไร่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ EUDR ได้ 100% เพราะโฉนดต้นยางทุกต้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และยังเป็นหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานรัฐยืนยันว่า เป็นสวนยางที่ปลูกบนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม

8203; ทั้งนี้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ EUDR จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นราคายางที่เป็นไปตามกฎระเบียบ EUDR จะมีราคาสูงกว่าอย่างทั่วไป และเมื่อราคา EUDR มีราคาสูงขึ้น ก็จะผลักดันให้ราคาอย่างทั่วไปสูงตามขึ้นไปด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกร

8203; การจัดทำสวนยางให้ผ่านกฎระเบียบ EUDR นั้นไม่ใช่ทำกันง่ายๆ ระยะเวลา 1 ปีที่ EU เลื่อนการบังคับนั้น ประเทศผู้ส่งออกยางที่เป็นคู่แข่งของไทยยังไม่สามารถทำได้ ยางของไทยจึงมีข้อ

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลื่อนบังคับหรือไม่ก็ตาม ประเทศไทยก็จะดำเนินมาตรการตรวจสอบย้อนกลับอยู่แล้ว เพราะมาตรการนี้จะส่งผลดีต่อการบริการจัดการยางของไทย สามารถตรวจสอบได้ว่า ยางมาจากสวนไหน มีการจัดการสวนอย่างไร ป้องกันการเอาอย่างจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์

8203;ยางไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ EUDR ทั้งหมดหรือไม่ ?

8203;ดร.เพิก กล่าวว่า อาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดนั้น เพราะมีตลาดที่ยังไม่ต้องการใบรับรองการตรวจย้อน แต่ใน อนาคตแนวโน้มที่ทุกประเทศจะนำกฎระเบียบเช่นเดียวกับ EUDR มาบังคับให้แน่นอน เพราะทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากยาง เช่น ยางล้อรถยนต์ ถังมือยาง เป็นต้น หากจะต้องส่งไปขายในตลาด EU จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบตามกฎระเบียบ EUDR เช่นเดียวกัน ดังนั้นประเทศคู่ค้าของไทยที่ซื้อขายไปแปรรูปจำเป็นจะต้องซื้อขายพาราที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ถึงจะสามารถส่งผลิตภัณฑ์นั้นๆไปขายใน EU ได้ ยิ่งจะทำให้ยางไทยเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น สำหรับตลาดส่งออกยางหลักทางไทยในปัจจุบันคือ ตลาดประเทศจีน มีมูลค่าประมาณปีละมากกว่า 50,000 ล้านบาท ส่วนตลาดEU มีมูลค่าการส่งออกประมาณปีละกว่า 14,000 ล้านบาท

8203;จากการวิเคราะห์ของ ANRPCผนวกกับการบริหารจัดการยางของ กยท. และการบังคับให้กฎระเบียบ EUDR น่าจะยืนยันได้ว่า ภาพรวมของสถานการณ์ยางในปี 2568 สดใสแน่นอน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง's post



ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง added 19 new photos to the album **เยี่ยมชม : โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง.**

12h · 🌐

วันที่ 25 มีนาคม 2568 นายนิกร กาญจนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง มอบหมายบุคลากร ให้การต้อนรับครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง ในการเข้าเยี่ยมชม นิทรรศการยางพาราและนิทรรศการโลกของ Microscopes โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 307 คน ครู จำนวน 19 คน



+15



6

อสมท ดรง's post



อสมท ดรง

12h · 🌐

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดดรง แลกง่าวยึนยึนควมพรอมการจ้ดงาน วันยางพาราแห่งชาติ ปี 2568 "เชิดชูพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย" 6-10 เมษายน 2568



+19



6

2 shares



XM ULTRA LOW

พร้อมเทรดด้วย \$30

- ✔ สเปรดต่ำ
- ✔ ไม่มีค่าสวอป
- ✔ เลเวอเรจ 1000:1



XM

เริ่มต้นเลย

การลงทุนมีความเสี่ยง
โปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
*เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด

#AD



(<https://www.77kaoded.com>)






ระบบควบคุมเอกสาร

e-SMART ISO



uwรัตน(https://www.77kaoded.com/news/author/nopparat-chotikasemkul)
📅 25 มีนาคม, 2025(https://www.77kaoded.com/news/date/2025/03/25)

ตรง แกลงข่าวจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 2568 “เชิดชูพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย”


(https://lineit.line.me/share/ui?url=https://www.77kaoded.com/news/nopparat-chotikasemkul/27908) 
(https://www.facebook.com/share.php?u=https://www.77kaoded.com/news/nopparat-chotikasemkul/27908) 
(https://twitter.com/share?url=https://www.77kaoded.com/news/nopparat-chotikasemkul/27908) 

Views:

ตรง แกลงข่าวจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 2568 “เชิดชูพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย” ชมนิทรรศการตามรอยพระยารัษฎา สืบสานความเป็นมา สู่อการพัฒนา “ยางพาราไทย” ตลอดการจัดงาน พบกับบูธนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ เอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันเกษตรกรฯ และซ้อปสินค้าภายในงาน กว่า 80 บูธและมีกิจกรรมการแข่งขัน ร่วมลุ้นและชิงของรางวัล อีกเพียบ



ข่าวน่าสนใจ:



ป.ช.ตรง ลุยสอบปมเพง
ตั้ง เผยภาพปกจ.ตรง เรียบ
หมดอายุบัตรฯเคแบงก์
เท่าเป็ย...

(https://www.77kaoded.com/news/mydear/3136)



ตรง โกงชุดท้ายเลือก
อื้อตรง "ตรง ชิต สิทธิ ก
ลุยหาเสียง ส.อบจ.ตรง เขต
2...

(https://www.77kaoded.com/news/mydear/4043)



ตรง โกงชุดท้ายเลือก
อื้อตรง "ตรง ชิต สิทธิ ก
ลุยหาเสียง ส.อบจ.ตรง เขต
2...

(https://www.77kaoded.com/news/mydear/23968)



1 เบ...
ชิงส.อบจ.ตรงแพทวตโม
กท.บจ.ชุมตวัน ประกาศ
เลือกตั้งใหม่ 16 มี.ค.นี้

(https://www.77kaoded.com/news/mydear/8620)

วันนี้ (25 มี.ค. 68) ที่อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี จังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ธนาวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง นายเจษฎา จิตรลิ่ง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง นายนิวัฒน์ แสงวิสุทธิ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมแถลงข่าววันยางพาราแห่งชาติ ปี 2568 “เชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงาน



โดยกำหนดจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 2568 ระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ บริเวณลานสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง กิจกรรมภายในงาน- ชมนิทรรศการ ตามรอยพระยารัษฎาฯ สืบสานความเป็นมา สู่อการพัฒนา “ยางพาราไทย” ตลอดการจัดงาน- พบกับบูธนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ เอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันเกษตรกรฯ และซ้อปลสินค้าภายในงาน กว่า 80 บูธและมีกิจกรรมการแข่งขัน ร่วมลุ้นและชิงของรางวัล อีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Rubber Running เดิน-วิ่ง การกุศล ปี 68 กับ กยท.จ.ตรัง กิจกรรมการแข่งขันนกรงหัวจุก กิจกรรมการประกวดหนูน้อยชาวสวนยาง การแข่งขันไต่เวที “ย้อนรอย ใต้คารม มัธยมศึกษา”

กิจกรรมการแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ภาคใต้ตอนกลาง (รอบคัดเลือก/รอบชิงชนะเลิศ) การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์งานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 2568 “เชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย” เสวนาวิชาการ เกษตรกรจาก Smart farmer และพิเศษสุด การแสดงคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดังวันที่ 8 เม.ย 68 ชมการแสดงจาก รำวงคณะ เพชรโสภา (ดาวรวมใจ) วันที่ 9 เม.ย 68 พบกับ บ่าววี อาร์สยาม เต็มวง และวันที่ 10 เม.ย 68 พิธีบวงสรวงพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนบุตรหลานเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดตรัง

Trangstory Thailand's post



Trangstory Thailand is in [Trang, Thailand](#).

12h · 🌐

🌳 งานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 2568 "เชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย"

📅 เตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่แห่งปี! การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 6 - 10 เมษายน 2568 ณ ลานสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง

🏆 กิจกรรมมากมายรอคุณอยู่:

- นิทรรศการประวัติศาสตร์ยางพาราไทย
- มุขนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 80 มุข
- กิจกรรมแข่งขันน่าสนใจ อาทิ Rubber Running, การแข่งขันนกกองหัวจุก, การประกวดหนูน้อยชาวสวนยาง
- การแข่งขันโต้วาที และการแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์

🎯 พิเศษ! คอนเสิร์ตสุดมันส์:

- 8 เม.ย. 68: ร่วงคณะเพชรโสภา
- 9 เม.ย. 68: บ่าววี อาร์สยาม
- 10 เม.ย. 68: พิธีบวงสรวงพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ และมอบทุนการศึกษา

📖 รู้หรือไม่? ตรังคือถิ่นกำเนิดยางพาราแห่งประเทศไทย โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ได้นำยางพาราต้นแรกมาปลูกที่อำเภอกันตัง เมื่อปี 2442

#วันยางพาราแห่งชาติ #พระยารัษฎา #ยางพาราไทย #จังหวัดตรัง #ตรัง #ชาวตรัง #TrangstoryThailand



เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน's post



1. Smart Farmer ด้าน Biotechnology – การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
2. Processing Technology for Agricultural Products – เทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
3. Smart and IoT Technology – นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคเกษตร
4. Sustainable Environment – การพัฒนาเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. Pest and Disease Control – เทคโนโลยีควบคุมศัตรูพืชและโรคพืช

ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทยให้สามารถเข้าถึงงานวิจัยที่ทันสมัยพร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางการเกษตรระหว่างไทยและจีน ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป



+2

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post



เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

18h · 🌐

- ▶▶ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2568
- ✔️ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
- ◆โรงสีสหพัฒนา อ.เสตึก จ.บุรีรัมย์ 16,300 บาท/ตัน
- ✔️ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%
- ◆โรงสีไฟโขครุงเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10800 บาท/ตัน
- ✔️ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
- ◆หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กิ่งวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 10.30 บาท/กก.
- ✔️หัวมันสำปะหลังสดคละ
- ◆คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1.50 บาท/กก.
- ✔️หัวมันสำปะหลังสด (แปง 25%)
- ◆บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.05 บาท/กก.
- ✔️ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะเลาะ เเปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 18%
- ◆บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 6.20 บาท/กก. ราคาตกลงจากวันที่ 24 มีนาคม 2568 ที่ราคา 6.30 บาท/กก.
- ◆ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 6.20 บาท/กก.
- ✔️ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3
- ◆ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 71.15 บาท/กก.
- ✔️หอมหัวใหญ่ คัดจก เบอร์ 0
- ◆สหกรณ์ผู้ปลูกหัวหอมใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 12.00 บาท/กก.
- ✔️หอมหัวใหญ่ คัดจก เบอร์ 1
- ◆สหกรณ์ผู้ปลูกหัวหอมใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 12.00 บาท/กก.
- ✔️หอมหัวใหญ่ คัดจก เบอร์ 2
- ◆สหกรณ์ผู้ปลูกหัวหอมใหญ่แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 12.00 บาท/กก.
- ✔️ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB
- ◆บริษัท โยโกแอนดัดตงหมิง จำกัด อ.ขลุง จ.จันทบุรี 240.00 บาท/กก.
- ✔️สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงาน
- ◆บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14.00 บาท/กก.
- ✔️มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
- ◆แหล่งรับซื้อ คุณธิดา/คุณจี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2,300.00 บาท/ร้อยผล
- ◆แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,700.00 บาท/ร้อยผล
- ◆จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮียง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,500.00 บาท/ร้อยผล
- ◆จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 1,800.00 บาท/ร้อยผล
- ◆จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2,300.00 บาท/ร้อยผล
- ✔️มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
- ◆แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,700.00 บาท/ร้อยผล
- ◆จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮียง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,300.00 บาท/ร้อยผล
- ✔️มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
- ◆แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 800.00 บาท/ร้อยผล
- ✔️มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ
- ◆จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช 1,900.00 บาท/ร้อยผล
- ✔️สุกร
- ▶▶ราคาหมูขุนเนื้อ อ.เมือง จ.นครปฐม 88.00 บาท/กก.